



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

126 - PHỐ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3836.308 - 0227.3836.544  
0227.3832.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



## KỶ HỢP THỨ BẢY, QUỐC HỘI KHÓA XV THẢO LUẬN VỀ CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT

Sáng ngày 30/5, tiếp tục chương trình làm việc kỷ họp thứ bảy, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025; Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Đa số đại biểu Quốc hội tán thành dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; cho rằng những dự án, pháp lệnh được bổ sung đều là cần thiết, quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với đời sống cử tri và nhân dân cả nước.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu tờ trình đề xuất Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

năm 2024 và các năm trước đây, đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho rằng, một hạn chế được đề cập nhiều lần là tình "gối đầu" của chương trình cho năm tiếp theo rất thấp, số lượng dự án phải bổ sung sau khi Quốc hội đã quyết định chương trình xây dựng pháp luật còn lớn. Đại biểu cho rằng, mặc dù Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới và sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản pháp luật hiện hành song hệ thống pháp luật vẫn chưa thực sự đồng bộ, hoàn chỉnh, tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống văn bản pháp luật; một số quy định có tính khả thi không cao, phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần. Còn nhiều quy định mang tính nguyên tắc chung,

(Xem tiếp trang 4)

**VŨ SƠN TÙNG**  
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

## Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng KCN Liên Hà Thái, dự án đường dây 500KV mạch 3

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực địa một số điểm vướng mắc làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng KCN Liên Hà Thái.

## Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Bình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà các cháu Làng trẻ em SOS Thái Bình.

## Cần bảo đảm an toàn tuyệt đối khi trẻ đến trường

Vụ việc cháu T.G.H, sinh năm 2019 tử vong do bị để quên trên xe ô tô đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung 2 (xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình) khiến dư luận bàng hoàng, đau xót.

Theo thông tin từ Công an tỉnh, khoảng 6 giờ 20 phút ngày 29/5, anh N.V.L, sinh năm 1965, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng 1 giáo viên Trường Mầm non Hồng Nhung 2 đón cháu H và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, anh L mở cửa xe ô tô

cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp, sau đó điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh hiện danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh T.D.A, là cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện việc cháu bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.

(Xem tiếp trang 2)

**ĐĂNG ANH**

## Hội thảo tập huấn nghiệp vụ xúc tiến đầu tư

Chiều ngày 30/5, Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển tỉnh phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức hội thảo tập huấn nghiệp vụ xúc tiến đầu tư năm 2024 cho 160 đại biểu là cán bộ, nhân viên làm công tác xúc tiến đầu tư tại các sở, ngành, đơn vị, huyện, thành phố và các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu nghe đại diện Cục Xúc tiến thương mại giới thiệu chung về các hoạt động xúc tiến

đầu tư của Cục Xúc tiến thương mại; đại diện một số doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá xu hướng, dịch chuyển vốn đầu tư nước ngoài, thay đổi chuỗi cung ứng, dịch chuyển sản xuất toàn cầu; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm xúc tiến đầu tư và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, những điểm cần cải thiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến và thu hút đầu tư tiềm năng của Hồng Kông và Thái Bình.

(Xem tiếp trang 4)

**MINH HƯƠNG**

## Thí điểm học bạ số cấp tiểu học

Sáng ngày 30/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thí điểm học bạ số cấp tiểu học theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các cơ sở giáo dục có cấp tiểu học trong toàn tỉnh.

Học bạ số là học bạ được số hóa, lưu trữ trên môi trường số, có ký xác thực điện tử của cá nhân và tổ chức có thẩm quyền, có giá trị pháp lý để sử dụng trên môi trường số. Học bạ số bảo đảm lưu trữ đầy đủ, chính xác thông tin về học sinh và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong quá trình học tập tại cấp tiểu học. Đồng thời bảo đảm nhất quán, toàn vẹn thông tin khi học bạ đã được phát

hành (không thể thay đổi thông tin). Phạm vi thí điểm là các cơ sở giáo dục cấp tiểu học bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, chủ động về nhân lực, nguồn lực để thực hiện các giải pháp, nội dung, yêu cầu đối với học bạ số.

Tại Thái Bình, việc triển khai thí điểm thực hiện trong 3 tháng 4, 5, 6/2024 với sự tham gia của 281 đơn vị. Dự kiến tháng 6/2024 sẽ tổng kết đánh giá việc thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Đây sẽ là cơ sở để toàn ngành triển khai nhân rộng sử dụng học bạ số, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới.

**LAN PHƯƠNG**

## BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

### "Góp gió thành bão" từ những việc thiết thực, cụ thể

Trong cuộc đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hiện nay có nhiều cấp độ, phương thức đa dạng, phong phú. Để góp phần tạo nên sức mạnh tổng lực của toàn xã hội, nếu mỗi cán bộ, đảng viên cho đến mọi tầng lớp nhân dân thường xuyên quán triệt, tích cực có những đóng góp thiết thực, cụ thể, sẽ thật sự "góp gió thành bão", tạo sức mạnh giúp đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đó cũng chính là việc mỗi người góp phần trách nhiệm bé nhỏ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hiểu một cách đơn giản nhất, đó có thể từ những việc làm hằng ngày, vừa sức, phù hợp trình độ, năng lực của mỗi người trong việc bảo vệ những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong quá trình lãnh đạo đất nước cùng những thành tựu đạt được kể từ khi Đảng ta ra đời và lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đó là việc tham gia, góp tiếng nói, ý kiến đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu độc, bôi nhọ, xuyên tạc về đất nước, con người Việt Nam cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đó là việc kiên định, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... Việc cụ thể, hằng ngày như vậy nhiều lúc, nhiều khi tưởng là chỉ của từng cá nhân, phần nào nhỏ bé mà không hề nhỏ, trái lại còn hết sức quan trọng!

Xin lấy thí dụ cụ thể, việc mỗi đảng viên có thể là đóng góp ý kiến sát hợp, thẳng thắn, thực chất, hiệu quả vào hoạt động, sự đổi mới hoạt động của chỉ bộ, đảng bộ, là việc đề ra những kế hoạch hành động, chỉ tiêu, phương thức lãnh đạo phù hợp, sát thực tiễn, có điểm nhấn, sự đổi mới, tạo ra sự hứng khởi trong mỗi buổi họp chỉ bộ định kỳ hằng tháng, những chương trình hành động trong tháng, quý, hay cả nhiệm kỳ, được sự đồng tình hưởng ứng của các đảng viên trong chỉ bộ, của nhân dân trên địa bàn, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cá nhân. Đó cũng chính là việc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, ở cấp thấp nhất là chỉ bộ - cấp gần gũi, sát sườn, thấu hiểu nhất với mỗi đảng viên cho đến từng người dân.

(Xem tiếp trang 3)

## ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA

# CÙNG DOANH NGHIỆP HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

(Xem trang 2)



Sản xuất hàng xuất khẩu tại Công ty TNHH Kỹ thuật hoạt hình First Union Việt Nam (cụm công nghiệp Thụy Sơn, huyện Thái Thụy).